



LPRU NEWS : ปีที่ 4 ประจำวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

มร.ลป. ร่วมกิจกรรม เวที Poverty Forum ใต้พิภพเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน



รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม เวที Poverty Forum ใต้พิภพเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนไพร่ฟ้าบ้าน ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายจำลอง กั้นเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิด

กิจกรรมในดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นด้วยดี การท่องเที่ยวเชิงกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยนารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและด้านสาธารณสุขประโยชน์ในชุมชนที่ขาดแคลน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม “วีการกุศลปางป่วยครอสส์ครั้งที่ 3” แบบบุเทรล พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมตลาดชุมชน “คน ของ ตลาด” และการเสวนาในหัวข้อ “ใต้พิภพเศรษฐกิจชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอแม่เมาะ” โดยมีความมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกันพัฒนา และร่วมแลกเปลี่ยนในเวทีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานต่อไป



นศ. คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเวชดุสิต ๔ โครงการ "ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล"

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.ปิยธรรม เร่งเร็ว คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ประกอบด้วย นางจินตนา นันทหทัย ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางสาวชิราณี เชิญอ่อน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ นางสาวฉนิชนันท์ คนชื่อ หัวหน้าแผนก Recruitment โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ และ นางสาวสินีนาง แก้วเพชร (Nurse Educator Officer) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการมอบทุนการศึกษา โครงการ “ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล” ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง



ในการนี้ ทุนการศึกษาโครงการ “ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล” เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 4 ปี เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้มอบทุนให้นักศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 280,000 บาท ให้กับ นางสาวจิรวรรณ อัดตะวุฒิกุล และ นางสาวพิชามณูชู่ กัณหา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





มร.ลป. ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการเตรียมการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ๑ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รศ.ดร.ปริเยศ ลิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.นราธิป วงษ์ชัน รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวนุชรี อิธิชนะ หัวหน้างานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และบุคลากรสังกัดงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงการเตรียมการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสูงเนิน ชั้น 5 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การประชุมในครั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมการจัดการทดสอบ ครั้งที่ 1 จำนวน 4 รอบ ประกอบด้วย รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 และ รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 โดยจะดำเนินการทดสอบในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่สอบจำนวนที่นั่งผู้สอบ 1,753 ที่นั่ง



เกร็ดกฎหมาย LPRU Guidelines **สัญญาขี้มเงินทดรองราชการ? เป็นสัญญาขี้มหรือไม่?**

สัญญาขี้มแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1.สัญญาขี้มใช้คงรูป และ 2.สัญญาขี้มใช้สิ้นเปลือง ซึ่งการกู้ยืมเงินนั้นจัดอยู่ในประเภทของสัญญาขี้มใช้สิ้นเปลือง สัญญาขี้มใช้สิ้นเปลือง คือ สัญญาที่ผู้ให้ยืมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเป็นปริมาณมีกำหนดให้แก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิดและปริมาณเช่นเดียวกันให้แก่ทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้น และสัญญาขี้มนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 650 และในการกู้ยืมเงินกันนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 กำหนดให้ การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

หากข้าราชการ พนักงาน บุคลากรหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ทำสัญญาขี้มเงินทดรองกับหน่วยงานของตนเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของราชการตามภารกิจหรือตามที่ได้อบรมหมายแล้ว ต่อมาไม่คืนเงินในกำหนด และหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นฟ้องเรียกเงินตามสัญญาขี้ม ผู้ยืมจะต้องใช้เงินคืนตามสัญญาขี้มเงินนั้นหรือไม่

ในการสัญญาขี้มนั้นผู้ยืมจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ยืมไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีการขี้มเงินของข้าราชการ พนักงาน บุคลากรหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะข้าราชการ พนักงาน บุคลากรหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ศาลฎีกา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6414/2551) ตัดสินว่า “การทำสัญญาการขี้มเงินเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงมิใช่เป็นการขี้มตามลักษณะ 9 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นเมื่อผู้ยืมไม่ต้องรับผิดชอบคืนเงินตามสัญญาขี้มนั้น” นอกจากนี้มีข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินไว้ว่า “โจทก์ขี้มเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรณีที่โจทก์ปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการและเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการเท่านั้น หาใช่ทำในฐานะส่วนตัวไม่ การคืนเงินขี้มดังกล่าวก็เพียงแต่นำไปสำคัญที่คณะกรรมการจ่ายเงินได้จ่ายไปนำไปเบิกจากงบประมาณแผ่นดินแล้วนำไปชำระแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด หากจำเป็นต้องนำเงินส่วนตัวมาชำระคืนไม่ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 650 เมื่อโจทก์ไม่ใช่ผู้ยืมเงินโจทก์กับจำเลยจึงไม่มีหนี้ต่อกันหนังสือรับสภาพหนี้ที่จำเลยทำไว้แก่โจทก์จึงไม่มีผลบังคับ”

จึงอาจสรุปได้ว่า สัญญาขี้มเงินทดรองเพื่อปฏิบัติราชการซึ่งผู้ยืม ในฐานะข้าราชการ พนักงาน บุคลากรหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ได้ยืมเพื่อใช้ในประโยชน์ของราชการมิใช่สัญญาขี้มเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อผิดสัญญาขี้มเงินดังกล่าว จึงฟ้องเรียกคืนตามสัญญาขี้มเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มิได้ แต่ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรหรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ อาจต้องรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 หรือกฎหมายอื่น ๆ และอาจต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดทางวินัยด้วยก็ได้

นายณฤพล จิกยอง นิติกร ชำนาญการ





มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ การฟื้นฟูเทศกาล ประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม



เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 รศ.วิไลลักษณ์ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม” ณ วัดสันสุขเหนือ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย รศ.ธิตติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โรงเรียนลำปางกัลยาณี และ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย นำคณะครูนักเรียน และนักศึกษา จำนวน 70 คนเข้าร่วมโครงการ โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินตะ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ อ.กมลวรรณ ทาวัน อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ ทีมนักวิจัย โครงการ “การฟื้นฟูเทศกาลประเพณีปอยต่างข้าวซ่อมต่อวัดศิลปะพม่าเมืองลำปาง สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจากทุนทางวัฒนธรรม” ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก “อชภูมิ” หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะเยาวชนเพื่อต่อยอดทุนวัฒนธรรม ด้วยกระบวนการเรียนรู้ จากประสบการณ์จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดทุนวัฒนธรรมและสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมกับภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกรักในมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองลำปาง ในกลุ่มเยาวชน เมื่อระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งได้มีการลงพื้นที่ย่านวัฒนธรรม 5 สถานที่ คือ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม บ้านหูลุยส์ วัดป่าฝาง วัดศรีชุม และวัดศรีรองเมือง โดยมี อ.ธวัชชัย ทำทอง และ อ.กนกกร ศิริลลิต อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทีมวิจัยเป็นวิทยากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
WWW.LPRU.AC.TH

กำหนดการฝึกซ้อม
พิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2566

9-10 ธันวาคม 2566
บัณฑิตปริญญาตรี ฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมจันทน์พนา

11 ธันวาคม 2566
บัณฑิตปริญญาตรี ร่วมพิธีแสดงความยินดีบัณฑิต ณ สวนอนุสรณ์สงฆ์

12 ธันวาคม 2566
หยุด บัณฑิตเตรียมพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

13 ธันวาคม 2566
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมตึกปิปรักษ์มิชโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 054-237399 ต่อ 0 (ในห้วงเวลาราชการเท่านั้น)

พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ณ วัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง
ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.

กำหนดการ

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ทุกคน/สำนัก/สถาบัน เตรียมความพร้อม ตั้งขบวนแห่ธงผ้าป่าสามัคคี ณ บริเวณด้านหน้าสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ขบวนแห่ผ้าป่าไปยังวัดหนองหัวหงอกร่มโพธิ์ทอง

๑๔.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. พิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี

- ประธานในพิธี จุฑารัตนเศรษฐี
- กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
- กล่าวคำสมาทานบุญกุศล/รับศีล
- กล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคี
- พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
- ประธานในพิธี และหัวหน้าหน่วยงานประคนเครื่องบริวารผ้าป่า
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- กรวดน้ำ รับพร
- กราบลาพระรัตนตรัย
- เสร็จพิธี

หมายเหตุ : ๑.กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. การแต่งกาย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร สวมชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ นักศึกษา สวมชุดนักศึกษา ชุดกิจกรรม หรือผ้าพื้นเมือง

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Growth & Goals เติบโตสู่เป้าหมาย

NO GIFT Policy
"จดให้ จดรับ"



รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองพบครู ประจำปีการศึกษา 2566



เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองพบครู ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง ชั้น 2 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อ.ดร.สมศักดิ์ ก่ำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ พร้อมคณะครู และ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในแต่ละแผนกของภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับผู้ปกครองนักเรียนทราบ การนำเสนอโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ห้องเรียน FEP (Foundational English Program) เพื่อเป็นแนวทางสร้างทางเลือกให้กับผู้ปกครองในการพัฒนาด้านภาษาต่างประเทศ และนอกจากนี้ยังเป็นการรายงานผลการเรียน และพัฒนาการ ของนักเรียนทุกระดับชั้นให้กับผู้ปกครองทราบ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อเป็นการส่งเสริมตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน ในครั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ปกครองและครู เข้าร่วมกว่า 300 คน

รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมอาจารย์ผู้สอนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 อ.ดร.สมศักดิ์ ก่ำทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวเปิดกิจกรรมและร่วมกันสร้างแนวทางการเข้าใจให้กับ อาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นพันธกิจของโรงเรียนสาธิต ฯ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย รวมถึงงานบริการวิชาการต่าง ๆ ของอาจารย์พิเศษ พร้อมทั้งการร่วมกันจัดการเรียนการสอนร่วมกับคุณครูประจำวิชาของโรงเรียนสาธิต ฯ ตลอดจนการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีอาจารย์พิเศษเข้าร่วมสอนจากแต่ละคณะรวม 25 คน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง





นศ. สาขาวิชาการจัดการ มร.ลป. จัดโครงการพิเศษ มอบสื่อและทุนการศึกษาโรงเรียนแม่ช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า



อ.จิระประภา คำราช อาจารย์สังกัดสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการพิเศษ เปิดเผยว่า เมื่อระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการพิเศษ “ปันน้ำใจให้โอกาสทางการศึกษาแก่น้องผู้ห่างไกล” ณ โรงเรียนแม่ช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยได้มอบอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนรู้ อุปกรณ์กีฬา การจัดห้องศูนย์เรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ และมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน จำนวน 6,500 บาท นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกันระหว่างนักศึกษา นักเรียน ครูและผู้ปกครอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพิเศษซึ่งจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชาบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยนักศึกษาจะมีการทำธุรกิจจำลองเพื่อหารายได้ แล้วนำกำไรที่ได้ไปจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์หรือ CSR. พร้อมทั้งเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อสมทบทุนนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมี ผศ.ดร.ชวลิตศักดิ์ วงศ์วิรัช อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบูรณาการศาสตร์บริหารธุรกิจ สังกัดสาขาวิชาการจัดการ และ อ.ดร.ชัตนาภา มีสุขโข อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ทีมนักวิจัยโครงการแก่น้อง พื้นที่อำเภอแจ้ห่ม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดย นางสาวชิตชนก ตาคำปัญญา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการ ประธานโครงการพิเศษ ๆ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักศึกษาผู้ดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้ง ครู นักเรียน ขอขอบคุณผู้ให้ความอนุเคราะห์ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร และบริจาคสิ่งของต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม และสื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนแม่ช่อฟ้า ต่อไป



มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
แจ้งการขอผ่อนผัน
การเข้ารับราชการทหาร
ประจำปีการศึกษา 2566
สิงหาคม - 30 ส.ค. 2566 **สงวน**

คุณสมบัติของผู้ขอผ่อนผันทหาร

- ผลิตจากอาชีวศึกษา พ.ศ. 2566
- เป็นผู้ที่ไม่เข้ารับราชการทหาร (ขอ)
- เป็นผู้ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์เกณฑ์ทหาร

เอกสารหลักฐาน

- แบบฟอร์มการผ่อนผันทหาร จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบเทียบ แยก จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาใบเทียบ ทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 ฉบับ
- สำเนาหนังสือรับรองการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ฉบับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054-237399 ต่อ 4114 (ในวันและเวลาดังกล่าว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รับนักศึกษาใหม่
รอบ 1 ปีการศึกษา 2567
รับสมัครและชำระค่าสมัคร
บัดนี้ - 12 ส.ค. 2566

สมัครเลย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กองบริการการศึกษานานาชาติ 054-237399 ต่อ 5162 | 086-4215760 | ID : 0350294607
 @ รามราชภัฏลำปาง | เฟซบุ๊ก รามราชภัฏลำปาง | WWW.LPRU.AC.TH | LPRUCMS@FB

งานป๊าวเวอร์ล่องสะเปา
ณ ห้องงิ้วหวงหอก ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ณ ลานอนุสรณ์ประจักษ์รัชมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- การประกวดหุ่นยนต์
- การประกวดหนังสือนิทานสำหรับเด็กและเยาวชน
- การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประจักษ์รัชมงคล
- นิทรรศการหุ่นยนต์
- สาธิตการทำขนมและเครื่องดื่มประจักษ์รัชมงคล
- สาธิตการทำขนม
- การประกวดการประดิษฐ์ (ประดิษฐ์)
- การแสดงและพิธีส่งมอบ
- พิธีมอบรางวัลและถ้วยรางวัล
- การออกร้านตามหน่วยงานนักศึกษา

เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป

ขอเชิญคุณอาจารย์ผู้มีสิทธิ์สมัคร
รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ
การยื่นใบสมัคร
ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดด้วยตัวเอง
ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. - 10 พ.ย. 2566
เวลา 09.00-16.00 น. (ในวันและเวลาดังกล่าว)
ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 10 อาคารโพธิ์ทอง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-237312 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2346 หรือ 3847 (ในวันและเวลาดังกล่าว)

• เฟซบุ๊ก รามราชภัฏลำปาง | • ไลน์ รามราชภัฏลำปาง | • อีเมล rram@lpru.ac.th

ร่วมกันสร้าง
มหาวิทยาลัยสีเขียว

เลิกใช้โฟม **ลดใช้พลาสติก** **แยกทิ้งขยะ**

งานสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ใส่ใจสุขภาพ
ลดอุบัติเหตุ

- งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- งดสูบบุหรี่
- งดใช้รถจักรยานยนต์
- งดใช้รถจักรยานยนต์
- งดใช้รถจักรยานยนต์
- งดใช้รถจักรยานยนต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปิดภาคเรียน
2/2566
6 พ.ย. 66